



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

จังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ และวิธีการประเมินสมรรถนะ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายวิษณุ โตผา

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กำหนด ดังนี้

วันที่/สถานที่	เวลา	หัวข้อวิชาที่สอบ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)	๑๓.๓๐ น.	โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะและ
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน ให้พร้อม

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

ง. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าจะเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร สอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอมรเทพ บุตรกัตัญญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร